

## บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์

อสย 49:1-6

ดินแดนชายทะเลและเกาะทั้งหลายเอ๋ย จงฟังข้าพเจ้าเกิด ประชาชนที่อยู่สุดแดนไกล จงตั้งใจฟังเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกข้าพเจ้าก่อนที่ข้าพเจ้าเกิด ทรงช้อนข้าพเจ้าตั้งแต่วัยในครรภ์มารดา พระองค์ทรงทำให้ปากข้าพเจ้าเป็นเสมือนดาบคม ทรงช้อนข้าพเจ้าไว้ในร่มเงาพระหัตถ์ของพระองค์ ทรงทำให้ข้าพเจ้าเป็นเสมือนลูกศรแหลมคม และทรงช้อนข้าพเจ้าไว้ในแฉ่งเก็บลูกศรของพระองค์

พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “อิสราเอลเอ๋ย ท่านเป็นผู้รับใช้ของเรา เราจะแสดงสิริรุ่งโรจน์ของเราโดยทางท่าน” แต่ข้าพเจ้ากลับคิดว่า “ข้าพเจ้าได้ทำงานเหนื่อยเปล่า ข้าพเจ้าเสียแรงไปเปล่า ๆ ไร้ประโยชน์” ถึงกระนั้น รางวัลของข้าพเจ้าอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแน่นอน และคำตอบแทนของข้าพเจ้าก็อยู่กับพระเจ้าของข้าพเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างข้าพเจ้ามาในครรภ์มารดา ให้เป็นผู้รับใช้พระองค์ เพื่อนำยาโคบกลับมาหาพระองค์ และรวบรวมอิสราเอลมาอยู่กับพระองค์

บัดนี้ พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้รับเกียรติเฉพาะพระพักตร์พระองค์ พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเป็นพลังกำลังของข้าพเจ้า พระองค์ตรัสว่า “เป็นการน้อยไปที่ท่านจะเป็นผู้รับใช้ของเรา เพื่อสถาปนาเผ่าพันธุ์ของยาโคบขึ้นใหม่ และรวบรวมอิสราเอลที่เหลืออยู่อีกครั้งหนึ่ง เราจะให้ท่านเป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ เพื่อความรอดพ้นที่เรา นำมาให้จะได้แผ่ไปจนสุดปลายแผ่นดิน”

## เพลงสดุดี

สดุด 139:1-8,13-14,15-16

- ก) ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงตรวจสอบและทรงรู้จักข้าพเจ้า  
พระองค์ทรงทราบว่ามีไฉนข้าพเจ้านั่ง เมื่อใดข้าพเจ้าลุกขึ้น  
พระองค์ทรงเข้าใจความคิดของข้าพเจ้าแม้อยู่ห่างไกล  
พระองค์ทรงตรวจสอบเมื่อข้าพเจ้าเดินทางและหยุดพัก  
ทรงทราบหนทางทั้งหมดของข้าพเจ้า
- ข) พระองค์ทรงปั้นส่วนภายในของข้าพเจ้า  
ทรงถักทอร่างข้าพเจ้าในครรภ์มารดา  
ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสร้างข้าพเจ้าให้เป็นที่ประจักษ์  
พระราชกิจของพระองค์นำพิศวง  
พระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าอย่างดี
- ค) ร่างของข้าพเจ้าไม่เป็นสิ่งลึกลับสำหรับพระองค์เลย  
เมื่อข้าพเจ้าลุกขึ้นอย่างเงิบ ๆ  
และถูกถักทอขึ้นในส่วนลึกของแผ่นดิน  
ข้าพเจ้ายังเป็นตัวอ่อนในครรภ์ พระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นแล้ว  
ทุกอย่างมีเขียนไว้ในหนังสือของพระองค์  
วันเวลาถูกกำหนดไว้แล้ว ก่อนที่จะเกิดขึ้น

## บทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก กจ 13:22-26

เมื่อทรงปลดกษัตริย์ซาอูลจากตำแหน่งแล้ว ก็ทรงแต่งตั้งดาวิดให้เป็นกษัตริย์ปกครองประชากรอิสราเอล ดังที่มีคำยืนยันในพระคัมภีร์ว่า “เราพบดาวิดบุตรของเจสซี เขาเป็นคนที่เราพอใจ เขาจะทำตามความประสงค์ของเราทุกประการ” จากเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดนี้ พระเจ้าประทานพระเยซูเจ้าเป็นผู้ช่วยอิสราเอลให้รอดพ้นตามพระสัญญา ยอห์นเตรียมรับเสด็จพระองค์ ประกาศพิธีล้างให้ประชาชนอิสราเอลทั้งปวงกลับใจ ขณะที่ยอห์นกำลังกระทำการกิจของตนให้สำเร็จไป เขากล่าวว่า “ข้าพเจ้ามิได้เป็นอย่างที่ท่านทั้งหลายคิด แต่บัดนี้ มีผู้หนึ่งกำลังมาภายหลังข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าไม่สมควรจะแก้สายรัดรองเท้าของเขา”

พี่น้องทั้งหลาย ผู้เป็นบุตรจากเชื้อสายของอับราฮัมและท่านที่เคารพยำเกรงพระเจ้า พระเจ้าทรงส่งข่าวเรื่องความรอดพ้นนี้แก่เรา



## บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา ลก 1:57-66,80

เมื่อครบกำหนดคลอด นางเอลิซาเบธให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง เพื่อนบ้านและบรรดาญาติรู้ว่าพระเจ้าทรงแสดงพระกรุณายิ่งใหญ่ต่อนาง จึงมาร่วมยินดีกับนาง

เมื่อเด็กเกิดได้แปดวัน เพื่อนบ้านและญาติพี่น้องมาทำพิธีสุหนัต์ให้ เขาต้องการเรียกเด็กว่าเศคาริยาห์ตามชื่อบิดา แต่มารดาของเด็กค้านว่า “ไม่ได้ เขาจะต้องชื่อยอห์น” คนเหล่านั้นจึงพูดกับนางว่า “ท่านไม่มีญาติคนใดมีชื่อนี้” เขาเหล่านั้นจึงส่งสัญญาณถามบิดาของเด็กว่าต้องการให้บุตรชื่ออะไร เศคาริยาห์ขอกระदानแผ่นหนึ่งแล้วเขียนว่า “เขาชื่อยอห์น” ทุกคนต่างประหลาดใจ ทันใดนั้น เศคาริยาห์ก็กลับพูดได้อีก เขจึงกล่าวถวายพระพรพระเจ้า เพื่อนบ้านทุกคนต่างรู้สึกกลัว และเรื่องทั้งหมดนี้ได้เล่าลือกันไปทั่วแถบภูเขาของแคว้นยูเดีย ทุกคนที่ได้ยินเรื่องนี้ต่างก็แปลกใจและถามกันว่า “แล้วเด็กคนนี้จะจะเป็นอะไร” เพราะพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับเขา เด็กนั้นเจริญเติบโตขึ้น จิตใจของเขาเข้มแข็งขึ้นด้วย เขาอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารจนถึงวันที่เขาแสดงตนแก่ประชากรอิสราเอล



ประกาศกอิสยาห์ประกาศด้วยความภูมิใจว่า “พระเจ้าทรงเรียกข้าพเจ้าก่อนที่ข้าพเจ้าจะเกิดมา...” และ “ให้ท่านเป็นผู้รับใช้ของเรา...” พระเจ้ายังตรัสอีกว่า “เราจะแสดงสิริรุ่งโรจน์ของเราโดยทางท่าน” ยิ่งกว่านั้น “เราจะให้ท่านเป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ เพื่อความรอดพ้นที่เรานำมาจะได้แผ่ไปจนสุดปลายแผ่นดิน”

พระเจ้าเรียกยอห์นให้เป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ จนประชาชนคิดว่า ท่านคือ “พระผู้ไถ่” ที่พวกเขารอคอย แต่ยอห์นปฏิเสธ และซีไปทางพระเยซูเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จไปหาท่านที่แม่น้ำจอร์แดน คริสตชนก็ต้องตระหนักว่า พระเจ้าก็เรียกเราตั้งแต่เรายังไม่เกิด ให้ทำหน้าที่เหมือนยอห์นคือ ซีให้คนอื่นเห็นพระเยซูเจ้าในชีวิตประจำวัน

วันที่ 24 มิถุนายน 2555

ลก 1.57-66-80

มีคนมาสัมภาษณ์ว่าทกรประจำวงออเคสตราที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง  
“ปัญหายุ่งยากมากที่สุดของคุณในการเป็นวาทกรคืออะไร”

วาทกรตอบว่า “ปัญหาใหญ่คือการมองนักดนตรีที่เล่นไวโอล่า  
คือ เราไม่รู้ว่าไวโอล่าสนับสนุนไวโอลินหรือไม่ เพราะไวโอล่าเป็น  
เครื่องดนตรีที่มีบทบาทรองจากไวโอลินเท่านั้น”

ความยิ่งใหญ่ของนักบุญยอห์น บัปติสต์ คือท่านเล่นบทเสริม  
เพื่อให้พันธกิจของพระเยซูเจ้าสำเร็จไป. ท่านมีความภูมิใจในบทบาทนี้  
ท่าน “มาล่วงหน้าพระผู้ไถ่ (บทอ่านที่ 2) ประกาศว่า “ผู้ที่ทรงอำนาจยิ่ง  
กว่าข้าพเจ้าจะมา” (ลก 3.16)

หน้าที่ของคริสตชนคือ ทำหน้าที่เหมือนนักบุญยอห์น บัปติสต์  
คือ เป็นแสงสว่างและเกลือของโลก. ถ้าเราปฏิบัติหน้าที่อย่างดี พระบิดา  
เจ้าจะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์

พระเจ้าซึ่งเปรียบเสมือนวาทกรที่ยิ่งใหญ่ จะทรงโสมนัสที่  
ทอดพระเนตรพันธกิจของพระเจ้าผ่านทางเรา เพื่อฉายรัศมีแก่ทุกคนใน  
วงออเคสตราแห่งชีวิตและความรอด